



Kết nối Thế giới bằng lòng tin



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Phát hành ngay

JICA VÀ HCMA TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỀ TRIỂN VỌNG HỢP TÁC KINH TẾ

VIỆT NAM – NHẬT BẢN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Nhật Bản, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức chuỗi sự kiện, gồm Thuyết trình và Tọa đàm chia sẻ tri thức và khoa học về “*Quan hệ, triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản ứng với mỗi thời kỳ phát triển của Việt Nam*”

Phiên Thuyết trình buổi sáng có sự tham dự của hơn 800 học viên là các cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ thuộc diện quy hoạch đang tham gia các Lớp cao cấp lý luận chính trị (Lớp A)¹ tại Học viện. Buổi Tọa đàm chiều cùng ngày có sự tham gia của hơn 80 cán bộ giảng viên, nghiên cứu của Học viện.

Giáo sư Trần Văn Thọ - Giáo sư danh dự của Đại học Waseda và Giáo sư Ikebe Ryo của Đại học Senshu, đều của Nhật Bản, đã tham dự và có bài thuyết trình tại buổi Thuyết trình và Tọa đàm.

Cùng với việc đánh giá tổng quát mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản theo từng thời kỳ phát triển kinh tế của Việt Nam trong suốt 50 năm qua kể từ sau chiến tranh, Giáo sư Trần Văn Thọ đã đưa ra nhận định về khả năng tận dụng nguồn lực từ Nhật Bản của Việt Nam trong tương quan so sánh với các quốc gia Châu Á khác cũng nhận được mức đầu tư tương đương về nguồn lực từ Nhật Bản. Theo Giáo sư, Việt Nam chưa phát huy tốt được nguồn lực này, và Việt Nam có thể phát triển hơn nữa thông qua tăng cường nguồn lực trong nước, đồng thời phối hợp hiệu quả hai nguồn lực.

Giáo sư Ikebe Ryo đã trình bày về quá trình tăng trưởng kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa của Việt Nam với ảnh hưởng của làn sóng FDI và hiệu quả kinh tế được tạo ra bởi nguồn vốn này. Giáo sư cho rằng, đối với Việt Nam, việc nâng cao năng suất lao động có ý nghĩa quan trọng để tránh bẫy thu nhập trung bình, đồng thời, để đẩy mạnh công nghiệp hóa, Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của vốn FDI.

Trong bài phát biểu tại buổi Tọa đàm, PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Học viện đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật giữa Việt Nam với Nhật Bản nói chung và của Học viện với các cơ quan giáo dục, đào tạo và tư vấn chính sách của Nhật Bản nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm chính sách và phát triển của Nhật Bản, góp phần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, ông Sugano Yuichi đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Học viện đã tạo cơ hội quý báu cho JICA tổ chức Hội thảo và Tọa đàm. Ông cũng nhấn mạnh JICA sẽ nỗ lực hơn nữa để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

¹ Lớp Cao cấp Lý luận chính trị được thực hiện từ năm 2015 (Năm 2016 mới chính thức ký MOU với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), trong đó hàng năm có các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ đến thuyết trình..

Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ quá trình phát triển và hiện đại hóa của Nhật Bản với các nước đang phát triển, JICA đã triển khai dự án “JICA CHAIR”, hướng đến đối tượng là các trường đại học hàng đầu tại các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, dự án này đã được triển khai từ năm 2021 và Hội thảo cũng như buổi Tọa đàm lần này là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi bài giảng “JICA CHAIR” nêu trên, được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác hai bên. Chuỗi sự kiện được khẳng định góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa các cơ quan đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu tư vấn chính sách và hợp tác phát triển nói riêng cũng như giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Văn phòng JICA Việt Nam - Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) - Chị Lê Quỳnh Anh (Cán bộ Truyền thông)